

QUỐC HỘI LẤY Ý KIẾN...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 8/11, Quốc hội chia tổ thảo luận lấy ý kiến góp ý vào một số dự án luật. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ 6 cùng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Phú Thọ, Long An.

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại tổ tham gia góp ý vào dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi. Hầu hết các đại biểu thống nhất chỉ nên quy định hai hình thức tố cáo là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp. Các đại biểu còn tập trung thảo luận về thời hạn, thời hiệu tố cáo, thời gian kết thúc tố cáo; quy định rõ trách nhiệm của người tố cáo, xử lý đối với người tố cáo sai sự thật; bảo vệ người tố cáo.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao và chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020. Với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, các đại biểu cho rằng Chính phủ cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hơn, cần có báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Thể dục, thể thao hiện hành; đề ra giải pháp hữu hiệu phát triển thể thao thành tích cao, có chế độ ưu đãi đối với các vận động viên thành tích cao. Tham gia ý kiến vào chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020, các đại biểu tập trung thảo luận về tính công khai, minh bạch của dự án, nguồn lực huy động vốn, đánh giá tác động của dự án đối với môi trường và xã hội, tính toán cụ thể để lựa chọn hình thức đầu tư trên từng đoạn đường cụ thể và đặt các trạm thu phí ở đâu, mức thu, thời gian thu phí cần phải công khai cụ thể ngay từ đầu.

MANH HUÂN

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Kỳ Con đã phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển, toàn thôn hiện có 65% hộ khá và giàu. Tỷ lệ hộ dân trong thôn sử dụng nước sạch đạt 96%. Đến nay, 100% số hộ trong thôn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Năm 2017, thôn có 87% số hộ đạt gia đình văn hóa, có 420 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền. Nhân dân trong thôn tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Đường làng ngõ xóm khang trang, sạch đẹp...

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng khu dân cư. Phát biểu chung vui với nhân dân thôn Kỳ Con, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả khu dân cư thôn Kỳ Con đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới Ban công tác mặt trận thôn cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu dân cư an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội. Phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, truyền thống "Đền on đáp nghĩa", tương thân tương ái; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh..., góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

* Sáng ngày 8/11, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chúc mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Tam Bảo, xã Nam Hồng (Tiền Hải). Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Tiền Hải.

Năm 2017, thôn Tam Bảo được UBND xã Nam Hồng chọn làm điểm triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Trong năm qua, Ban công tác mặt trận thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng. Các đoàn thể tích cực tin cậy chấp quỹ hội viên vận vốn đầu tư phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thôn còn 1,98%.

Phát biểu chung vui với cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Tam Bảo, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả thôn đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua. Đồng chí đề nghị Ban công tác mặt trận và các đoàn thể của thôn thời gian tới cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hướng ước, quy ước của thôn. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; trong đó, lựa chọn những vấn đề nhân dân quan tâm như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông. Bà con đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, phấn đấu không còn hộ nghèo.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng khu dân cư thôn Tam Bảo 10 triệu đồng và các suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn; UBND huyện Tiền Hải khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu.

KHAI MẠC HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2017 đã khai mạc tối ngày 8/11 tại công viên Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) với trên 300 gian hàng.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức hội chợ; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh tới dự.

Hội chợ diễn ra từ ngày 8 - 14/11/2017 với sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có nhiều doanh nghiệp có thương hiệu mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp. Các sản phẩm tham gia hội chợ gồm các sản phẩm nông nghiệp phục vụ phát triển nông thôn, hàng nông sản, thực phẩm chế biến, các sản phẩm nghề và làng nghề, thiết bị điện, điện tử và công nghệ thông tin, thời trang, mỹ phẩm. Hội chợ còn có khu triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội các huyện, thành phố, khu triển lãm xuất khẩu thương mại, đầu tư của các tỉnh và khu triển lãm sinh vật cảnh. Trong khuôn khổ hội chợ còn có nhiều chương trình phụ trợ như tổ chức lớp học, hội nghị, hội thảo và chương trình ca nhạc đặc sắc hàng đêm phục vụ các doanh nghiệp và người dân.

Phát biểu khai mạc hội chợ, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức hội chợ khẳng định: Hội chợ là cơ hội tốt để quảng bá, giới thiệu thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế của các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, mang đến nhiều cơ hội hợp tác cho nhà nông, doanh nghiệp, nhà quản lý trong việc định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; các doanh nghiệp sẽ quảng bá thương hiệu sản phẩm, tìm được nhiều đối tác, ký kết nhiều hợp đồng và hy vọng thông qua các hoạt động của hội chợ sẽ góp phần tạo cho nông dân có những định hướng mới về phát triển sản xuất nông sản, thu sản đủ sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế.

THU THỦY

TẬP HUẤN CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 8/11, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại; công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2017. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tới dự.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư

thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong quá trình hội nhập và phát triển hiện nay; tầm quan trọng của việc cung cấp và định hướng thông tin cho báo chí. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc lắng nghe, vận dụng linh hoạt các nội dung tập huấn. Thủ số vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Gắn

kết chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội. Tăng cường quảng bá hình ảnh về lịch sử, văn hóa, con người Thái Bình đến bạn bè trong và ngoài nước. Chủ động nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân. Tạo mọi điều kiện để các cơ quan báo chí hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích; định kỳ cung cấp thông tin cho báo chí. *(Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phó*

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THĂNG...

(Tiếp theo trang 1)

Thưa các đồng chí!

Trong những năm qua, thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020", Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 10/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới", Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin đối ngoại như: Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 ban hành Quy chế quản lý nhà nước và thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 6/5/2014 phê duyệt Chương trình hành động về thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014 - 2020. Đã quyết định thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thành lập Sở Ngoại vụ với chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã quyết định thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của các cấp, nội dung, hình thức thông tin đối ngoại được đa dạng hóa, phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của các ngành, đoàn thể và các lực lượng truyền thông. Đặc biệt là các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu của Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng trong 30 năm đổi mới; giới thiệu chủ trương, chính sách, các điều kiện ưu đãi, môi trường đầu tư; quảng bá giới thiệu về tiềm năng thế mạnh, văn hóa, lịch sử của Thái Bình; thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế... Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức

sâu sắc về công tác thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta cũng như của tỉnh, từ đó có các hoạt động thiết thực xứng đáng hình ảnh của Thái Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế đồng thời chủ động tham gia đấu tranh chống lại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương.

Tuy nhiên, ở một số ngành, đoàn thể, địa phương có những thời điểm, hoạt động tuyên truyền triển khai chưa thật chủ động, chưa có nhiều chuyển đổi thông tin, tập huấn riêng về thông tin đối ngoại; việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh về truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, du lịch, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương còn chưa tương xứng với tiềm năng; lượng thông tin còn mỏng; chưa tận dụng hiệu quả công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông hiện đại để phục vụ công tác tuyên truyền.

Bên cạnh các yếu tố khách quan (do công tác thông tin đối ngoại bao hàm nhiều vấn đề hệ thống liên quan đến quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong khi diễn biến tình hình này sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp; do vị trí địa lý và thực trạng kinh tế, sự giao lưu, hội nhập của Thái Bình với toàn quốc, khu vực và thế giới chưa sâu, chưa toàn diện...) thì nguyên nhân chủ quan là do: nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể về vị trí, vai trò, nội dung của công tác thông tin đối ngoại chưa thật đầy đủ, sức mạnh tổng hợp của các ngành, đoàn thể và các lực lượng truyền thông. Đặc biệt là các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu của Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng trong 30 năm đổi mới; giới thiệu chủ trương, chính sách, các điều kiện ưu đãi, môi trường đầu tư; quảng bá giới thiệu về tiềm năng thế mạnh, văn hóa, lịch sử của Thái Bình; thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế... Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức

vào nền nếp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên thông tin tại các hội nghị giao ban báo chí; duy trì chuyên mục "Cung cấp thông tin cho báo chí" cập nhật kết quả hoạt động hàng quý của các sở, ngành, huyện, thành phố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, giúp các nhà báo có cứ liệu chính thống cho quá trình tác nghiệp.

Tuy nhiên, việc họp báo của các cơ quan, đơn vị trong những sự việc đột xuất, bất thường chưa được quan tâm đúng mức; một số người được phân công phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí chưa thực hiện đúng vai trò của mình; công tác xử lý thông tin báo chí còn hạn chế, nhiều nội dung báo chí nêu về đơn vị, trách nhiệm chưa được quan tâm vị không được kịp thời xử lý; có cơ quan, đơn vị có văn bản tiếp thu nhưng chưa có báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện; một số văn bản trả lời thông tin báo chí phản ánh còn sơ sài, chung chung, chưa kiểm đếm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan, biện pháp giải quyết không rõ ràng. Khi xử lý thông tin của báo chí nếu không có báo cáo gửi các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí theo quy định.

Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ lần này là cơ hội để chúng ta lĩnh hội và trang bị một cách có hệ thống những kiến thức trong công tác thông tin đối ngoại; công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, thông tin đối ngoại, nhà báo Lê Nghiêm, nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ truyền đạt sâu đủ về kiến thức, kỹ năng công tác; cơ chế phối hợp trong định hướng thông tin, đấu tranh dư luận về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm chưa thật hiệu quả.

Trong thực hiện quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, định kỳ hàng quý, UBND tỉnh đã tổ chức họp báo với thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chỉ đạo bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức

Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo này).

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe nhà báo Lê Nghiêm, nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp một số văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, công tác thông tin đối ngoại; quan điểm của Đảng, Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại, các kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác thông tin đối ngoại; xu hướng phát triển của truyền thông hiện đại, vai trò của truyền thông đối với các

cơ quan quản lý nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong cung cấp và định hướng thông tin cho báo chí, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cách xử lý các tình huống trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí...

Thông qua hội nghị đã cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Từ đó, các đại biểu lĩnh hội, vận dụng trong quá trình chỉ đạo, tham mưu và triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị mình.

MANH CƯỜNG

Để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác thông tin đối ngoại; công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí quán triệt thực hiện 6 yêu cầu, nhiệm vụ sau:

1- Phải thấu suốt vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, xác định đây là một bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại và công tác tư tưởng, không chỉ giúp thế giới hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối, về đất nước, con người Việt Nam, qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, sự đồng thuận và đồng góp của đồng bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương, mà còn giúp cho chính nhân dân trong nước, trong tỉnh tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm, tinh hoa văn hóa của nhân dân thế giới, góp phần cùng nhân dân dẫn dắt đấu tranh vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

2- Thực hiện công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống; tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức thông tin, đa dạng hóa phương thức hoạt động, thực hiện tốt phương châm "chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp với từng đối tượng", không ngừng mở rộng địa bàn, đối tượng, tạo điểm nhấn trong hoạt động tuyên truyền.

3- Gắn kết chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội, giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trong hoạt động thông tin đối ngoại, phục vụ triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quan điểm chỉ đạo chung là: mọi thông tin về tình hình trong nước đều có tính chất đối ngoại; mỗi thông tin đối ngoại đều có tác động đến tình hình đối nội.

4- Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Thái Bình ổn định và phát triển trong xu thế hội nhập quốc tế; giới thiệu tiềm năng thế mạnh trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng; cơ chế chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư của tỉnh; giới thiệu hình ảnh đất và người Thái Bình, những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nét văn

hóa đặc sắc của quê hương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương xây dựng phóng sự quảng bá, tuyên truyền về tỉnh; xây dựng các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, các ấn phẩm đa ngôn ngữ quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên nước ngoài và kiều bào đến tham quan, tìm hiểu và đưa tin về tỉnh.

5- Chủ động nắm bắt thông tin, tăng cường các hoạt động thông tin có tính chất dự báo tình hình, định hướng dư luận, góp phần đấu tranh, phản bác lại những thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Gắn chặt công tác thông tin đối ngoại với tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam và biên giới, lãnh thổ; nâng cường công tác đối ngoại nhân dân để cùng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, gắn kết kiều bào hướng về tình đất xây dựng quê hương, đất nước.

6- Quán triệt, thực hiện tốt Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cần quan tâm, chủ động cung cấp thông tin định kỳ và tạo điều kiện để báo chí hoạt động hiệu quả; xây dựng đối ngũ người phát ngôn đảm bảo phẩm chất chính trị, am hiểu công việc, trung thực và có khả năng giao tiếp với báo chí. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các sở, ban, ngành, địa phương cần thiết lập cơ chế phối hợp, đa dạng hóa việc cung cấp thông tin cho báo chí, lồng ghép nội dung nội dung các cuộc giao ban báo chí định kỳ; cập nhật thường xuyên thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của các sở, ngành để bảo đảm cung cấp thông tin công khai, minh bạch trong các cơ quan, đơn vị.

Xin kính chúc quý vị đại biểu và các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, công tác tốt. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Xin cảm ơn các đồng chí!

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

vào ứng dụng. Các doanh nghiệp chưa thực hiện kết luận kiểm toán, nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn về tài chính nên chưa có tiền để nộp vào ngân sách.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi các vấn đề về nguyên nhân gây thất thu thuế và phải tổ chức truy thu; cách thức tổ chức cưỡng chế truy thu thuế và xử phạt hành chính các đơn vị có sai phạm theo kết luận kiểm toán; việc thanh tra, kiểm tra, đơn đốc, kiến nghị giải pháp thu, truy thu thuế; việc kiểm điểm, quy trách nhiệm các tập thể, cá nhân, đơn vị để xảy ra sai phạm; phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thu, truy thu thuế... Cục Thuế tỉnh đề nghị HĐND, UBND tỉnh ưu tiên bố trí vốn thanh toán cho các công trình còn nợ đọng xây dựng cơ bản mà Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu thuế để tạo nguồn cho doanh nghiệp nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn

giám sát ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Cục Thuế tỉnh trong công tác thu và truy thu thuế, thực hiện kết luận kiểm toán; đồng thời, đề nghị Cục Thuế tỉnh điều chỉnh, bổ sung, chính sửa, thống nhất các số liệu trong báo cáo thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, trên cơ sở đó đề ra biện pháp cụ thể truy thu thuế với các đơn vị chậm thực hiện kết luận kiểm toán (trừ các doanh nghiệp do nguyên nhân khách quan); nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có sai phạm; xây dựng báo cáo riêng về thu nộp ngân sách của một số doanh nghiệp; khẩn trương truy thu các doanh nghiệp có số nợ thuế tăng; tham mưu giải pháp cụ thể về thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng kênh mương thủy lợi nội đồng để Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị trình kỳ họp HĐND tỉnh tới.

Chiều ngày 8/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.453 đoạn từ quốc lộ 39 đến

đường ĐT.454 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh. Đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Nhằm nâng cao năng lực giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, năm 2014, UBND tỉnh đã quyết định đầu tư cải tạo, nâng cấp đường ĐT.453 (đường 226 cũ) nối từ quốc lộ 39 đến đường ĐT.454 quy mô địa phận một

số xã của huyện Hưng Hà. Quy mô đường cấp IV đồng bằng, thời gian hoàn thành năm 2017. Tổng mức đầu tư của dự án trên 195 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã triển khai được 98% khối lượng, 150m đường còn lại tập trung ở địa bàn xã Minh Tân (Hưng Hà) chậm thi công do một số hộ dân chưa đồng thuận về nguồn gốc đất đai, chế độ, chính sách, đơn giá bồi thường nên chưa có mặt bằng để thi công. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang chỉ đạo nhà thầu khẩn trương

thi công hoàn thiện công trình để bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 11/2017, những vị trí vướng mắc về mặt bằng thi công theo mặt bằng hiện trạng như chi đạo của UBND tỉnh.

Tại buổi giám sát, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã giải trình, làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc bố trí, sử dụng vốn đầu tư; khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đoạn đường còn lại; trình tự, thủ tục đầu thầu; đề nghị HĐND tỉnh xem xét, bố trí bổ sung nguồn vốn còn thiếu để thanh toán công trình trong năm 2017.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cho bản thống nhất với nội dung báo cáo, đồng thời đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo theo đúng kế hoạch đoàn giám sát yêu cầu; tập trung giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Minh Tân; khẩn trương thi công hoàn thiện dự án đúng tiến độ.

Cùng trong buổi giám sát, đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế việc thi công tuyến đường ĐT.453.



Thi công hệ thống thoát nước đường ĐT.453 đoạn qua địa phận huyện Hưng Hà.
Ảnh: PHAM HUNG